



دفتري مقام معظم رهبري  
Ministry of Islamic Affairs

## อเล็กซิส ชิปรัส นายกรัฐมนตรีกรีซได้เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี - 13 /Feb/ 2016

อเล็กซิส ชิปรัส นายกรัฐมนตรีกรีซได้เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลามเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึงประวัติศาสตร์แห่งความสัมพันธ์ที่ดีด้านวัฒนธรรมและอารยธรรมอิหร่านกับกรีซ และกล่าวเสริมว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยนในระยะยาวและความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงคำพูดของนายกรัฐมนตรีกรีซ ในประเด็นมุมมองและความขัดแย้งผลประโยชน์ในสหภาพยุโรป ว่า การวิจารณ์ที่มีต่อยุโรปเช่นนี้มันเป็นเรื่องถูกต้องแล้วเนื่องจากมันต่างจากอดีตที่ไม่มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจต่อประเด็นอเมริกาซึ่งยุโรปต้องแก้ไขจุดอ่อนนี้

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึงคำพูดของนายกรัฐมนตรีกรีซในประเด็นที่เรียกว่า การก่อการร้ายเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งและเป็นสิ่งที่อันตรายมาก หากทุกคนให้ความจริงจังในการจัดการกับมันก็สามารถควบคุมได้แต่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่บางกลุ่มให้การสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มก่อการร้ายทั้งโดยตรงและทางอ้อม

ท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึงประเด็นร่วมและสอดคล้องกันด้านนโยบายของอิหร่านและกรีซ ว่า ๗๗ และรัฐบาลของท่านมีนโยบายและรูปแบบวิธีการที่เป็นอิสระ ซึ่งเราหวังว่าจะสามารถเอาชนะปัญหาเศรษฐกิจได้สำเร็จ และการเดินทางในครั้งนี้จะเป็นการปูทางในการเสริมสร้างผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ

ในการพบปะครั้งนี้ อะกอ ญีฮาน คีร์ยี่ รองประธานาธิบดีเข้าพบด้วย อเล็กซิส ชิปรัส นายกรัฐมนตรีกรีซได้กล่าวกับท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามว่า ท่านเป็นผู้นำของชาติที่ยิ่งใหญ่และมีเกียรติยิ่งที่ได้แสดงบทบาทที่ชัดเจนในประวัติศาสตร์แห่งการปกป้องอุดมคติและความเป็นอิสระของประเทศชาติ

อเล็กซิส ชิปรัส ถือว่าการเยือนอิหร่านนั้นเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองร่วมเพื่อความร่วมมือเพิ่มขึ้นในทุกระดับ และกล่าวเสริมว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์ทวิภาคีและก่อให้เกิดผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศอย่างแน่นอน

นายกรัฐมนตรีกรีซได้ชี้ถึงมุมมองและความขัดแย้งผลประโยชน์ ความซับซ้อนและปัญหาอุปสรรคของยุโรป ว่า เศรษฐกิจของประเทศในยุโรปมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันและการเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องยากมากซึ่งการแก้ไขสถานการณ์เช่นนี้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในสหภาพยุโรป

อเล็กซิส ชิปรัส ชี้ถึงปัญหาที่เรียกว่า หวังว่าเราจะเห็นการพัฒนาในเชิงบวกในซีเรียเพราะวิกฤติครั้งนี้มีมิติด้านมนุษยธรรมด้วยอันเกิดจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายทำให้ประชาชนนับพันคนจำต้องออกจากบ้านเกิดของพวกเขาและอพยพไปยังประเทศอื่น ๆ ทั่วทั้งประเทศกรีซ